



# องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

## ประชุมคณะทำงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลสระแก้ว ประจำปี 2567

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสุพรรณ ศรีภูวงศ์ พร้อมด้วย นายสิงทอง เหมเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว นายจันทร์ แป้นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม/บุคลากรกองฯ จำนวน 7 คน รับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากผู้แทนประชาชนได้แก่ กำนันตำบลสระแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จำนวน 10 คน เพื่อพิจารณาโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหาและความเดือดร้อนของคนพิการในพื้นที่และหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนพิการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

### ผลจากการมีส่วนร่วม

- 1.คัดเลือกผู้พิการในพื้นที่ที่มีสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
2. คัดเลือกเด็กในครอบครัวยากจนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์



**การนำผลการการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน** นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมจัดทำแผนและโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คน และลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเด็กในครอบครัวยากจนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน 25 คน





# องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมประชาคมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.143-010 สายทางบ้านน้อย  
หนองแก - บ้านหนองกวางทอง (สระขวัญ)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายสุพรรณ ศรีภูวงศ์ พร้อมด้วย นายสิงทอง เข้มเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว นายจันทร์ แป้นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.เมืองไผ่ ผู้อำนวยการกองช่าง/บุคลากรกองฯ จำนวน 15 คน รับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากผู้แทนประชาชน ได้แก่ กำนันตำบลสระแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จำนวน 10 คน กำนันตำบลเมืองไผ่ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ประชาชนตำบลสระแก้ว และเมืองไผ่ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 32 คน ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนประเด็นการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองตำบลอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

### ประเด็นในการเสนอข้อคิดเห็นและการมีส่วนร่วม

- 1.เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ และตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
- 2.ให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยทางด้านการระดมความคิดเห็น และการลงมติ พิจารณาอย่างมีหลักการและเหตุผล
- 3.หาข้อยุติในการไม่ยินยอมให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.143-010 สายทางบ้านน้อย หนองแก - บ้านหนองกวางทอง (สระขวัญ)



### การนำผลการการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

- 1.จากการดำเนินตามโครงการดังกล่าวฯ มีปัญหาเรื่องไม่ยินยอมให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.143-010 สายทางบ้านน้อยหนองแก - บ้านหนองกวางทอง (สระขวัญ) มีมติในที่ประชุมให้ดำเนินโครงการตามที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

